




# Maylanh

Đơn vị cung cấp máy lạnh hàng đầu Hồ Chí Minh

 Difficulty Easy

 Duration 12 month(s)

 Categories Machines & Tools

 Cost 0 USD (\$)

## Contents

Introduction

Step 1 -

Comments

## Introduction

Hiện nay, cùng với sự ra đời của các trung tâm siêu thị điện máy là việc mở ra nhiều cơ hội mua sắm các sản phẩm chất lượng, đặc biệt là các máy điều hòa với ngân sách tiết kiệm tối đa cho người tiêu dùng.

Nếu bạn đang tìm kiếm địa chỉ chuyên cung cấp các loại máy lạnh uy tín thì mời bạn hãy tham khảo công ty TNHH Thương mại kỹ thuật cơ điện Gia Nguyễn, một trong những nhà phân phối máy lạnh uy tín hàng đầu Hồ Chí Minh hiện nay.

Đơn vị cung cấp máy lạnh hàng đầu Hồ Chí Minh

Cơ điện Gia Nguyễn tự hào là đơn vị hàng đầu, luôn đảm bảo chất lượng cao nhất khi cung cấp dịch vụ lắp đặt máy lạnh cho các hộ gia đình cũng như doanh nghiệp.

Với hơn nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện lạnh chúng tôi đang sở hữu đội ngũ nhân viên kỹ thuật có tay nghề cao, quy trình làm việc chuyên nghiệp.

Chúng tôi sẽ đảm bảo máy lạnh của bạn được lắp đặt, và hoạt động theo tiêu chuẩn an toàn quốc gia về hệ thống làm lạnh.

Hơn thế nữa, chúng tôi còn cam kết cung cấp dịch vụ tháo lắp máy lạnh tiết kiệm và nhanh chóng nhất trên thị trường.

Các sản phẩm đa dạng và uy tín nhất hiện nay từ lọc không khí trung tâm, máy lạnh âm trần ống gió....

Tham khảo các sản phẩm chúng tôi tại [maylanhxaanh.vn](http://maylanhxaanh.vn) nhé!

Các lý do khách hàng lựa chọn sản phẩm chúng tôi? Uy tín hàng đầu

Ngày nay, việc sử dụng điều hòa không khí đã trở thành thiết yếu đối với các gia đình cũng như doanh nghiệp. Bởi vậy, để lựa chọn cho mình một dòng sản phẩm chất lượng tốt, hợp lý. Người dùng cần tìm kiếm các đơn vị phân phối điều hòa uy tín, chi phí hợp lý, cạnh tranh.

Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và báo giá điều hòa không khí, **máy lạnh trung tâm** đến với người tiêu dùng. Giúp người tiêu dùng chọn lựa được sản phẩm có giá thành phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.

Chúng tôi áp dụng những phương thức bán hàng chuyên nghiệp và tiên tiến nhất, giúp khách hàng có thể mua hàng qua các hình thức như tham quan mua sắm tại trung tâm, bán hàng qua mạng, qua điện thoại...

Cửa hàng sẽ luôn cung cấp những sản phẩm chính hãng 100% và mang đến những lợi ích, giá trị tốt nhất cho người tiêu dùng.

Nhân viên chuyên nghiệp

Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, giàu kinh nghiệm sẽ hỗ trợ bạn lựa chọn được chiếc máy điều hòa phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Cửa hàng có đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, bộ phận lắp đặt máy lạnh tay nghề cao và được chuẩn hóa về chuyên môn, đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất về chất lượng dịch vụ.

Giá thành cạnh tranh

Sản phẩm luôn có sẵn tại kho.

Nhập khẩu trực tiếp để có mức giá cạnh tranh.

Đáp ứng những đơn hàng lớn, cần gấp.

Cam kết về chất lượng và dịch vụ.

Luôn có đội ngũ nhân viên sẵn sàng sửa chữa, bảo trì sản phẩm khi có hỏng hóc.

Linh kiện chính hãng sẵn có.

Thông tin liên hệ

Mọi quan tâm cần tư vấn và hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Cơ Điện Gia Nguyễn

Địa chỉ: 445 Nguyễn Oanh, P.17, Q Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283.9840.205

Website: [maylanhxaanh.vn](http://maylanhxaanh.vn)

Materials

Tools

---

Step 1 -

---